

กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

เทศบาลเมืองสุโขโกลก จัดกิจกรรมร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมแสดงพลัง Fight Against Corruption "สู้ให้สุด หยุดการโกง"

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองสุโขโกลก นำโดยนางสุชาดา พันธันรา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขโกลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขโกลก ดำเนินกิจกรรมร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรม ของพนักงาน ตลอดจนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเทศบาลเมืองสุโขโกลกยังได้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองสุโขโกลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมุ่งเน้นที่จะบริหารองค์กรอย่างมี ธรรมภิบาล ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมโปร่งใส (Organization of integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน



หมดยุคให้ของขวัญ
สร้างวัฒนธรรม **"No Gift Policy"**
บุคลากรทุกคนของเทศบาลเมืองสุโขโกลก
"งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด"
จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล

นางสุชาดา พันธันรา
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขโกลก-น

NO GIFT POLICY

เทศบาลเมืองสุโขโกลก-an @kolokcity เทศบาลเมืองสุโขโกลก-any @kolokcity 073-611006

ผลการจัดขับเคลื่อนจริยธรรม

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน ๒๗ คน
ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม พนักงานเทศบาลมีความตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและ
สร้างค่านิยมในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลัง ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่จะทำให้เกิดการทุจริตและประทุพติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขโกลก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขโกลก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อความสามัคคี ประองดองโดยพร้อมเพรียงกัน และน้อมรำลึกถึงความสำคัญของสถาบันทั้ง ๓ สถาบัน สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สถาบันชาติของประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยเราทุกคน และทำให้ทุกคนในสังคมมีความรู้สึกหวงแหน รัก และเคารพในความเป็นชาติไทย รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข



ผลการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขโกลก จำนวน ๓๐ คน ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม พนักงานเทศบาลมีจิตสำนึก ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข